

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động Chiến dịch tình nguyện
Mùa hè xanh - Năm 2019**

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 và kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè (1999-2019);

Căn cứ Kế hoạch số 147-KH/TĐTN-BPT, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức thực hiện Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2019. Qua thời gian triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo một số kết quả đạt được, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU CHỈ ĐẠO

Ngay sau khi triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”; trong đó, đồng chí Võ Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm Chỉ huy trưởng cùng các đồng chí đại diện các Ban, bộ phận trực thuộc Tỉnh đoàn được cơ cấu là thành viên.

Căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương, tiếp nối thành công của nhiều năm trước, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng văn bản gửi Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương để tranh thủ sự chia sẻ, phân bổ số lượng sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh về địa bàn Tây Ninh tiến tới duy trì và xây dựng địa bàn truyền thống trong những năm tiếp theo.

Để thực hiện thành công Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 147-KH/TĐTN-BPT, ngày 29/5/2019 đến 100% huyện, thành đoàn và 4 Đoàn trường trực thuộc tỉnh. Kết quả, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019 đã tiếp nhận **359** chiến sĩ về đóng quân tại **04** huyện của **12** xã trên địa bàn tỉnh; trong đó: **198¹** chiến sĩ của các Đoàn trường Đại học, Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình

¹ - Hòa Thành: 26 chiến sĩ liên quân của Trường ĐH CSND TP.HCM về xã Trường Tây; 35 chiến sĩ của Trường CĐ GTVT TP.HCM về xã Long Thành Trung; 23 chiến sĩ của Trường ĐH Lao động Xã hội – CS II về xã Long Thành Nam.

- Dương Minh Châu: 15 chiến sĩ của Trường ĐH Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về xã Lộc Ninh; 24 chiến sĩ của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM về xã Phan.

- Tân Biên: 25 chiến sĩ của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn về xã Tân Phong; 31 chiến sĩ của Trường ĐH Bình Dương về xã Tân Bình.

- Tân Châu: 19 chiến sĩ của Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương về xã Suối Ngô.

Dương; 161² chiến sĩ của 04 Đoàn trường Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phân công cán bộ của các Ban phụ trách địa bàn, phụ trách nội dung bám sát hoạt động tại các mặt trận để đảm bảo tốt công tác tuyên truyền cũng như kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy chiến dịch khi có khó khăn để có hướng chỉ đạo phù hợp. Duy trì kết nối với đồng chí cán bộ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh được phân công phụ trách mặt trận Tây Ninh.

Nhằm động viên tinh thần, ghi nhận những kết quả đạt được của các chiến sĩ, Ban Chỉ huy Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh đoàn thành lập Đoàn thăm, tặng quà cho sinh viên tình nguyện. Kết quả đã tiến hành thăm hỏi, động viên và tặng 10 phần quà cho các chiến sĩ của 04 huyện ngay tại mặt trận công tác.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Với phương châm “*Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ*” cùng tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện các chiến sĩ đã nỗ lực, vượt khó tham gia tốt các hoạt động theo chương trình đã đề ra và đạt được một số kết quả, cụ thể:

1. Chiến sĩ Mùa hè xanh tham gia “Xây dựng Nông thôn mới”

Các chiến sĩ tình nguyện đã đồng loạt ra quân tham gia làm công tác dân vận, tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới với những công trình, phần việc thanh niên thiết thực như: tổ chức phát hoang bụi rậm, dậm vá, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, khai thông kênh mương được 28 km (trong đó đặt cống 03 km); xóa, bóc gỡ hơn 100 biển quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường; sửa chữa, dậm vá 08 tuyến đường với tổng chiều dài 4,8 km, trong đó cứng hóa 282 m đường giao thông nông thôn, trị giá 60 triệu đồng; sửa chữa 11 căn nhà và tặng 148 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, xây mới 03 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn, 01 nhà khăn quàng đỏ cho đoàn viên, hội viên nghèo... với tổng kinh phí 351,9 triệu đồng.

Tổ chức thực hiện công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả đã thực hiện được 7,8 km với tổng kinh phí thực hiện là 124,820 triệu đồng; sơn sửa 01 cây cầu giao thông nông thôn, với sự tham gia của 50 ĐVTN; trang bị 07 hệ thống lọc nước và 02 giếng khoan cho người dân, tổng trị giá 15,5 triệu đồng.

2. Chiến sĩ Mùa hè xanh tham gia “Xây dựng đô thị văn minh”

Vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt 3 nội dung: chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng mỹ quan đô thị, ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, bảo vệ môi trường; giao tiếp – ứng xử văn minh nơi công cộng.

² Huyện Châu Thành đón 161 chiến sĩ của 04 Đoàn trường về công tác tại các xã: Hào Đức, An Cơ, Ninh Điền, Long Vĩnh.

Tăng cường tổ chức các hoạt động, các phong trào làm sạch, đẹp đường phố như: tổ chức thực hiện công trình thanh niên "*Góc phố sạch, vỉa hè sạch*", xây dựng 02 "*Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự*", "*Khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội*"; xây dựng 401 "*Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn*"; tổ chức ra quân "*Ngày chủ nhật xanh*" tiến hành bóc, xóa các biển quảng cáo, rao vặt trái phép; xóa các bãi rác tự phát, xây dựng "*Tuyến đường không rác*", "*Văn minh đô thị*" thu gom rác trên các tuyến đường được 07 cuộc, có 396 lượt ĐVTN tham gia; tiến hành sơn, vẽ 208 m² tường tại các nhà văn hóa, trường mầm non trên địa bàn tại các mặt trận.

3. Chiến sĩ Mùa hè xanh tham gia các hoạt động "*Tình nguyện bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh*"

Chiến sĩ mùa hè xanh tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng dân cư về sử dụng nước sạch, bảo vệ nguồn nước và môi trường, thu gom rác thải, không vứt rác, xả nước thải bừa bãi... Kết quả, đã thu gom hơn 3,3 tấn rác thải, phát hơn 3.300 tờ rơi tuyên truyền nhân dân không vứt rác, xả nước thải bừa bãi, trồng 300 cây hoa trên các bồn cây trên vỉa hè; tiến hành trồng 740 cây xanh phân tán...

Ngoài phối hợp tuyên truyền về thông điệp bảo vệ môi trường; tổ chức 06 cuộc tuyên truyền về cách phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm như: sốt xuất huyết, bệnh tay-chân-miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh... thu hút hơn 700 ĐVTN và chiến sĩ mùa hè xanh tham dự.

4. Chiến sĩ Mùa hè xanh tham gia "*Đảm bảo trật tự an toàn giao thông*"

Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông như: phiên toàn giả định, diễn đàn, tổ chức hội thi "*Rung chuông vàng*", tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông... Kết quả tổ được trên 19 cuộc tuyên truyền về an toàn giao thông, thu hút trên 1.613 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, góp phần tích cực giảm thiểu vi phạm trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông.

5. Chiến sĩ Mùa hè xanh tham gia các hoạt động "*Chăm lo cho thiếu nhi*"

Tổ chức đa dạng các hình thức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư như: mở 17 lớp ôn tập hè cho 1540 thiếu nhi; trao 50 suất học bổng, phát 275 suất quà, tặng 3.200 quyển tập trắng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng giá trị trên 68,1 triệu đồng.

Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ chữa cháy với sự tham gia của 70 em thiếu nhi.

Ngoài ra, các đơn vị còn tiến hành xây và đưa vào sử dụng 01 “Cụm trò chơi cho thiếu nhi”, với tổng trị giá trên 85 triệu đồng.

6. Chiến sĩ Mùa hè xanh tham gia hoạt động “Đảm bảo an sinh xã hội”

Thông qua hoạt động phối hợp với các Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tại địa bàn công tác và việc phối hợp với các tổ chức y tế trong và ngoài tỉnh, các chiến sĩ tình nguyện đã hỗ trợ tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo... với tổng kinh phí trên 105,5 triệu đồng; tổ chức vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện được 09 đơn vị máu.

Phối hợp với đơn vị chi đoàn PC06 tổ chức chương trình cấp, làm mới 101 thẻ căn cước công dân cho người đồng bào dân tộc Khmer và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền vận động trên 20 lượt ĐVTN tham gia quét dọn, tu sửa, làm đẹp tại các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 50 phần cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, với tổng trị giá 33 triệu đồng; tổ chức hoạt động tình nguyện giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn như: sửa chữa nhà, quét dọn... thu hút hơn 159 đoàn viên thanh niên, chiến sĩ tình nguyện tham gia.

Chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” được tổ chức đồng loạt vào tối ngày 27/7/2019 tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh thu hút trên 2000 đoàn viên, thanh niên; chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại các mặt trận.

7. Chiến sĩ Mùa hè xanh tham gia các hoạt động giao lưu giữa sinh viên và đoàn viên thanh niên.

- Tham gia giao lưu bóng đá, bóng chuyền với thanh niên, thanh niên tôn giáo tại địa phương được 10 trận có trên 600 vận động viên và cổ động viên tham gia.

- Tổ chức giao lưu 12 buổi văn nghệ tại trung tâm văn hóa xã với sự tham gia của trên 800 bạn ĐVTN và các chiến sĩ mùa hè xanh tham gia.

- Các chiến sĩ Mùa hè xanh cùng các bạn Đoàn viên thanh niên tham gia về nguồn tại căn cứ Trung ương cục Miền nam, với sự tham gia của 170 bạn.

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ: Bên cạnh những kết quả đạt được, chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019 vẫn còn một số hạn chế nhất định:

- Thời gian chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của các trường về và rút quân diễn ra không đồng loạt; số lượng chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của các trường về ít hơn so với dự kiến nên công tác phối kết hợp triển khai kế hoạch thực hiện chưa đảm bảo.

- Một số cơ sở Đoàn chưa làm tốt tham mưu đầy đủ, kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phối kết hợp hoạt động trong chiến dịch Mùa hè xanh. Từ đó việc triển khai các hoạt động còn chậm, nặng về hình thức, thiếu sự phối hợp giữa các ngành, thiếu sự quan tâm và thiếu kinh phí thực hiện.

- Thông tin, kết nối liên lạc giữa các cấp chưa được thông suốt; công tác truyền thông về chiến dịch còn thiếu và yếu.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Nơi nhận:

- VP I, II TWĐ;
- Ban TNTH TWĐ;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Huyện, thành Đoàn;
- 4 Đoàn trường trực thuộc;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN *Amc*
PHÓ BÍ THƯ



Võ Quốc Khánh